
การมาถึงของ BlackBerry 10 มีความหมายแคไหน

ในเอเชีย?

ขาวการมาถึงของ BlackBerry ตัวใหมคงทําใหแฟน ๆ หรืออดีตแฟน ๆ ของ BB หูผึ่งกันไปตาม ๆ กัน หลังจากที่

ยอดขายของคายน้ีหดตัวถดถอยลงอยางมาก จากที่เคยเป็นเจาพอ Smartphone ในยุคแรก ๆ นัน้ ตอนน้ี RIM

หรือที่ไดเปลี่ยนชื่อบริษทัมาเป็น BlackBerry ตามชื่อของผลิตภัณฑเพื่อป องกันความสับสนเป็นที่เรียบรอยแลวนัน้

ก็ตองมาเรงทําการตลาดขึ้นมาใหมเพื่อเอาสวนแบงกลับคืน การกลับมาครัง้น้ีจะนาสนใจและบูมในบานเราและใน

แถบเอเชียน้ีมากน อยแคไหน เราลองมาดูกระแสขาวกัน

จากการสํารวจดูรายงานขาวของสํานักตาง ๆ ในบานเราก็พบวามีการพูดถึงเจา BlackBerry 10 น้ีกันพอสมควร ถึง

แมวาหน าตาของตัวเครื่องเองยังไมคอยเป็นที่รูจักในตลาดเมืองไทยมากนักก็ตาม โดยทาง BlackBerry ไดทําการ

ปฏิวัติแปลงโฉมตัวเครื่องครัง้ใหญขึ้นมา นัน่คือ การเปลี่ยนแป นพิมพจากแบบกดมาเป็นแบบระบบสัมผัสหรือ

Touchscreen นัน่เอง ทัง้น้ีเน่ืองจาก BlackBerry เองไดเล็งเห็นแลววาระบบแป นกดที่เคยทํามาคงจะสูกับทาง

ระบบสัมผัสที่คูแขงทัง้หลายไดผลิตออกมากอนหน ากวา 5-6 ปีแลวไมไหว สํานักขาวตาง ๆ ไดออกมาใหความเห็น

กันอยางหลากหลาย ทัง้ที่เคยไดใชเครื่องจริงบางและวิจารณขาวมาจากสื่อตางชาติบาง เชน ในเรื่องของฟังกชัน่และ

ความสะดวกสบายของการรับสงอีเมลลที่เราทราบกันดีอยูแลววาตองยกให BlackBerry เขาเป็นที่หน่ึง และลูกเลน

อื่น ๆ ของเจาตัว BlackBerry 10 ตัวใหมที่ทางผูผลิตสงออกมาขอสวนแบงทางตลาดน้ี นอกจากจะปรับเปลี่ยนโฉม

ใหเป็นระบบสัมผัสแลว ที่แป นพิมพของระบบสัมผัสน้ียังมีคําตาง ๆ ของแตละตัวอักษรใหเราเลือกโดยไมตองเสีย

เวลาพิมพอีกดวย นัน่เป็นขอเดนที่ทาง BlackBerry 10 มี แตสิ่งที่ทางนักขาวหรือผูใชวิจารณวาฝีมือการยังพัฒนา

ยังไมเขาขัน้เทาที่ควรนัน่ก็นาจะเป็นเรื่องของการใชงานแบตเตอรี่ที่มีอัตราการสิน้เปลืองสูงทําใหแบตฯที่คอนขาง

หมดเร็ว แถมกลองถายรูปก็ยังมีประสิทธิภาพไมดีพอที่จะตีตื้นคูแขงได

สวนสํานักขาวอื่น ๆ ในเอเชียเราน้ีก็ไดมีการกลาวถึงการกลับมาอีกครัง้ของ BlackBerry อยางกวางขวาง และสิ่งที่

สํานักขาวใหความสนใจเป็นพิเศษนัน้ก็คงหนีไมพนเรื่องการเปลี่ยนแป นพิมพเป็นระบบสัมผัสของ BlackBerry นัน่

เอง นอกจากน้ี ขาวน้ียังทําใหราคาหุนของ BlackBerry ในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาในระยะเวลา

เพียงสี่เดือน โดยผูถือหุนหวังวาผลิตภัณฑตัวใหมเอี่ยมซึ่งแหวกแนวจากที่ BlackBerry เคยเป็นนัน้ จะทําใหการ

ตลาดมีความกระเตื้องดีขึ้น สําหรับตลาดใกลบานเราอยางสิงคโปรเองก็ไดมีการพูดถึงการที่ Alicia Keys ที่เขามา

เป็นสวนหน่ึงของ BlackBerry ในฐานะที่เป็น Global Creative Director ใหกับบริษทันัน่เอง โดยทางสํานักขาว

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-blackberry-10-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-blackberry-10-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-blackberry-10-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-blackberry-10-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
http://th.blackberry.com/
http://www.thaimediapr.com/wp-content/uploads/2013/02/blackberry-10-os-review.jpg
http://th.blackberry.com/
http://www.thaimediapr.com/wp-content/uploads/2013/02/BlackBerry-10.png


สิงคโปรแจงวาการไดเธอมารับตําแหนงน้ีจะชวยสรางมิติใหมใหแกภาพลักษณของเจา BB ได โดยหวังวาเมื่อคนเห็น

Alicia Keys ก็จะนึกถึง BlackBerry นัน่เอง

ไมวาครัง้น้ีทาง BlackBerry จะสามารถกลับมาผงาดในตลาดโทรศัพทมือถือ ไดหรือไมนัน้ ตลาด Smartphone ก็

ยังคงจะเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองอยางเห็นไดชัด แตในฐานะที่เราเป็นผูบริโภคก็ตองยิม้รับวาเรานาจะไดเห็น

เทคโนโลยีใหม ๆ อยางน้ีกันอีกเรื่อย ๆ ไมชาก็เร็ว
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